



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2-4 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ ทีนิวส์ (4 มิ.ย.61)</p>	<p>ร้องเรียนรพ.อำนาจเจริญผ้าคลุมเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นางมาลา สุวะมาตย์ อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 1 บ้านแมต ต.แมต อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ร้องเรียนว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ได้นำ น.ส.เกษรินทร์ สุวะมาตย์ อายุ 30 ปี บุตรสาวไปผ่าตัดคลอดที่รพ.อำนาจเจริญ และเสียชีวิตในห้องไอซียู โดยแพทย์อ้างว่าพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้ว ทั้งที่ลูกสาวแข็งแรงดี ทั้งนี้จะตั้งศพไว้ที่บ้านจนกว่าจะได้รับดูแลจากทางรพ. จึงจะยอมเผาศพ</p> <p>ด้าน พญ.นภาพร เกียรติดำรง รอง ผอ.รพ.อำนาจเจริญ และพยาบาล ได้นำพวงหรีดของรพ.อำนาจเจริญไปเคารพศพและพูดคุยกับทางญาติ ชี้แจงว่าเป็นเหตุสุดวิสัย สาเหตุเกิดจากสภาวะน้ำคร่ำรั่วไปอุดตันหลอดเลือดที่ปอด ซึ่งพบได้ 1 ในหมื่นราย และรพ.ยินดีเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิต โดยเบื้องต้นจะช่วยเหลือนมผง ผ้าอ้อม และของใช้เด็กก่อน เพื่อดูแลทารกแรกเกิดที่เพิ่งเกิดเป็นระยะเวลา 2 ปี และจะเร่งดำเนินการประสานการรับค่าชดเชยตามสิทธิให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเร็ว</p>
<p>มติชน (2มิ.ย.61)</p>	<p>ถ่ายโอน รพ.สต. ให้ อบท.</p> <p>-เสนอข่าว แวดวงรพ.สต.มีการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสังคมออนไลน์กรณีการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจมีมติเห็นชอบในหลักการเรื่อง การถ่ายโอนภารกิจรพ.สต. จากสธ.ให้ออท. โดยเพจชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) กังวลเรื่องความพร้อมของรพ.สต.ในการเชื่อมโยงการทำงานโยกกับรพ.ในสังกัด สธ.</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า เรื่องการกระจายอำนาจบางส่วนมีการดำเนินการแล้ว โดยปัจจุบันมี รพ.สต.ไปอยู่ในความดูแลของอท. 52 แห่ง ทีมงานของ สวรส.ได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่าผลมีทั้งบวกและลบ ซึ่งรัฐบาลยังมีความพยายามที่จะกระจายอำนาจสู่พื้นที่ แต่ต้องมีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ที่จะถ่ายโอนไป และผู้รับไปดูแล ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงบูรณาการกันเพื่อทำประโยชน์แก่ประชาชน</p> <p>พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการ รมว.สธ. กล่าวว่า เบื้องต้น รพ.สต.หลายแห่งที่ออกไปก็รู้สึกดี การทำหน้าที่หลักของ รพ.สต.จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมป้องกัน ดูแลประชาชน ซึ่งหน่วยงานในท้องถิ่นที่อยู่ใกล้จะดูแลสนับสนุน รพ.สต.ที่ไปอยู่ปลายทางได้ แต่ต้องมีการหารือร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อหาความพอดีและเหมาะสม โดยนำตัวอย่างที่เกิดขึ้น สถานการณ์ปัจจุบัน และกฎหมายที่มี มาวางแผนให้ชัดเจนและดำเนินการให้จริงจัง</p> <p>ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรมผอ.รพ.สต.ฯ ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า พร้อมถ่ายโอนถ้าไปเป็นพวงบริการ และฝากคำถามถึงกกท.หลายประเด็น อาทิ ประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างไร การเชื่อมโยงระบบสุขภาพดีกว่าเดิมหรือไม่ โดยเฉพาะความพร้อมของอท. ทั้งเรื่องโครงสร้าง งบประมาณ การซื้อตำแหน่งสายงาน การเลื่อนไหลเงินเดือนของบุคลากร</p>
<p>มติชน (3 มิ.ย. 61)</p> <p>เพจชมรมแพทย์ชนบท (4 มิ.ย.61) Thai PBS</p>	<p>-เสนอข่าว นายศักดิ์พงศ์ ธรรมอาชกุล ปลัดเทศบาลตำบลบางา อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี ในฐานะประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ว่า สมาพันธ์ฯ สนับสนุนแนวทางในการถ่ายโอนรพ.สต. เนื่องจากที่ผ่านมา มีตัวอย่างการถ่ายโอนที่อบต.เขาสมอคอน อ.ท่าม่วง ทำให้ประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด ล่าสุดเทศบาล ต.บางา อยู่ระหว่างการรับโอนรพ.สต. แต่ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้ออท.หรือกก.ก.กำหนดเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาอุปสรรคและขั้นตอนที่ยุงยาก</p> <p>นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การถ่ายโอนรพ.สต.เป็นเรื่องที่ สธ.ร่วมกับกก.ก.ดำเนินการตั้งแต่เริ่มใช้ พ.ร.บ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542 แต่ที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ตามกฎหมายเนื่องจากความพร้อมของอท.และรพ.สต. ตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนดซึ่งต้องผ่านการประเมิน ทั้งนี้หลังถ่ายโอนรพ.สต.บางแห่งบริการประชาชนดีขึ้น บางแห่งบริการแย่ลงหรือคงเดิม</p> <p>-โพสต์ข้อความ สอบถามความเห็นการถ่ายโอนภารกิจรพ.สต. มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย</p> <p>-เสนอสรุปข่าว การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.จากสธ. ไป อบท. โดยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(4 มิ.ย.61)</p> <p>สำนักข่าวอิศรา (4มิ.ย.61)</p>	<p>เมิ่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 26 รพ.สต.ที่โอนย้ายไปสังกัด อปท. เป็นรุ่นแรกในปี 2551 จากเดิมมีเจ้าหน้าที่เพียง 4 คน ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 27 คน สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ที่สำคัญไม่มีปัญหาด้านการบริหารงบประมาณของเทศบาล เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณของทางเทศบาลในการจัดจ้างบุคลากร ถึงร้อยละ 50 โดยนางธัญญชล โกลม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันนาเม็ง กล่าวว่า ในช่วงแรกของการถ่ายโอน มีปัญหาเรื่องกฎระเบียบที่ไม่สัมพันธ์กัน แต่ปรับตัวได้ และหลังจากโอนย้ายมาสังกัดเทศบาล การทำงานคล่องตัวขึ้น ประชาชนได้รับการอย่างรวดเร็วมากกว่าเดิม</p> <p>นายมนัส กันทะทา นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ กล่าวว่า รัฐบาลควรสอบถามความพร้อมของท้องถิ่นในการรับการกระจายอำนาจ โดยเฉพาะการรับรพ.สต.เข้ามาอยู่ในสังกัดเทศบาล เนื่องจากเทศบาลเมือง เทศบาลนคร มีงบประมาณปีละหลายร้อยล้านบาทสามารถรับมือดูแลได้ แต่เทศบาลขนาดเล็กหรือขนาดกลางจะค่อนข้างลำบาก</p> <p>-เสนอข่าว บทความของ ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ กล่าวถึงการออกนโยบายของภาครัฐที่หลายครั้งส่งผลต่อสังคม เช่น การห้ามซาร์จมือถือ การใช้เงินนอกงบประมาณในการจ้างลูกจ้าง ทำให้เกิดการคัดค้านจากผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นบทเรียนของการประกาศนโยบายโดยขาดการประเมินผลดีผลเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อื่น</p> <p>ล่าสุด นโยบายการถ่ายโอนรพ.สต.ไปให้ท้องถิ่นดูแล ซึ่งอาจมีปัญหากจากระบบการทำงานแบบแยกส่วน รวมทั้งวัฒนธรรมการทำงานที่ต่างกันมากระหว่างอปท. กับสธ. แต่หากจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรต้องเตรียมพร้อมสร้างการรับรู้วัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน มีการเจรจาสร้างความเข้าใจถึงบริบทของแต่ละพื้นที่ หน่วยงานรพ.สต. ต้องเป็นหลักให้กับท้องถิ่น มีความเข้มแข็งด้านวิชาการและทักษะการประสานงาน กกก.พขอ.ต้องมีความเข้มแข็งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องปรับตัวให้การปฏิบัติงานตามกิจกรรมด้านสาธารณสุขเดินหน้าต่อไปได้ การปรับบทบาทของส่วนอื่นๆ ทั้งรพช. และสสอ. รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ไม่กระทบกับทีมแพทย์ครอบครัวด้วย</p>
<p>มติชน (4 มิ.ย.61)</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า (2มิ.ย.61)</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คัดข่าวกรองคน (3 มิ.ย. 61)</p> <p>มติชน</p>	<p>ปัญหาลูกจ้าง สธ.</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองปลัด สธ. เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารพกส. ซึ่งมีนายไอลส สุวรรณเศวต ประธานเครือข่ายสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสทท.) ร่วมด้วย เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมนำข้อเสนอของเครือข่ายลูกจ้างเข้าหารือ โดยมีเรื่องที่ดำเนินการได้ คือ เรื่องค่าจ้างต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งมีประมาณ 1.5 พันคนทั่วประเทศ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแล้ว ซึ่งบางรพ.สามารถแก้ปัญหาได้ทันที แต่บาง รพ.อาจทำไม่ได้ในเร็ว ๆ นี้ จะให้ผู้ตรวจราชการ สธ.ลงไปดูปัญหา ส่วนเรื่องการจ้างเป็น พกส. ให้เป็นไปโดยสมัครใจ สำหรับข้อเรียกร้องให้จ้างด้วยเงินงบประมาณ ขึ้นอยู่กับก.การคลัง ซึ่งดูภาพรวมทั้งกรอบอัตรากำลัง และแหล่งที่มาของเงินที่จะจ้าง ส่วนเรื่องระเบียบค่าตอบแทนฉบับที่ 11 ที่เรียกร้องให้จ่ายครอบคลุมบุคลากรทุกคนนั้น ระเบียบดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนพิเศษ จ่ายให้ทุกคนในอัตราที่เท่ากัน โดยระบุว่าต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการจัดบริการ ซึ่งบางสายงานยังก้ำกึ่ง เช่น รพก. คนสวน เจ้าหน้าที่ห้องการเงิน</p> <p>บทความ</p> <p>-กล่าวว่า เรื่องร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง โดยใช้เงินนอกงบประมาณปี 2561 ไม่ได้กระทบต่อเฉพาะการทำงานของสธ. ในด้านการให้บริการแก่ประชาชนเท่านั้น แต่ยังกระทบกระทรวงทบวง กรมอื่นด้วย เพียงแต่เมื่อแพทย์ออกมาเคลื่อนไหวทำให้ได้รับความสนใจมากกว่าหน่วยงานอื่น ซึ่งการหารือร่วมระหว่าง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ กับ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาได้ข้อสรุปว่า ให้แขวนระเบียบนี้ไปก่อน และเปิดทางให้กระทรวงอื่นมาชี้แจงผลกระทบ ทำให้มีอบแพทยพยาบาลไม่ชุมนุมแล้ว แต่ขีดเส้นว่าต้องรู้ผลภายใน 1 เดือน ต้องขอบคุณแพทย์ที่ออกมาเคลื่อนไหว ทำให้หน่วยงานอื่นพลอยได้อานิสงส์ไปด้วย</p> <p>-กล่าวว่า หลังคุยกับรมว.สธ. รมว.คลังยืนยันว่าแค่เลื่อนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และจะให้กรมบัญชีกลางเชิญภาคส่วนเกี่ยวข้องมาหารือ ทำความเข้าใจก่อนจะปรับปรุงยกร่างระเบียบใหม่ให้มีความเหมาะสม ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน มีความยืดหยุ่น และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย...เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การปรับเปลี่ยนใด ๆ ต้องระมัดระวัง อย่ากระทำการเฉกเช่น คนคิดไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้คิด</p> <p>-เสนอบทความ จัปตานโยบายรัฐ อนาคตลูกจ้างส่วนราชการ ว่า แค่ยกเลิกระเบียบก.การคลัง หรือจัดทำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(4 มิ.ย.61)	<p>กรอบอัตรากำลังการว่าจ้างอย่างเดียวยังคงไม่ได้ เนื่องจากแรงงานที่อยู่ในส่วนราชการมีหลายประเภท กลุ่มที่ถูกจ้างเหมาแต่ทำงานเหมือนลูกจ้างทั่วไป ไม่มีสิทธิประกันสังคม สิ่งสำคัญต้องทำให้ถูกประเภท และควบคุมไม่ให้เกิดการจ้างลักษณะนี้อีก ส่วนหากกรอบอัตรากำลังไม่พอ ต้องหารือส่วนกลาง ดังนั้น หากรัฐบาลประกาศนโยบายว่า ลูกจ้างส่วนราชการต้องได้สิทธิสวัสดิการเทียบเท่าลูกจ้างเอกชน โดยเฉพาะมีโอกาสเข้ากองทุนเงินทดแทนจากการจ้างงาน ซึ่งขณะนี้กำลังมีร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทนฉบับใหม่ที่ให้สิทธิต่าง ๆ มากขึ้น ก็จะเป็นครั้งแรกของประเทศไทย</p>
<p>ข่าวหุ้น คอลัมน์พาราสาเวณี (4 มิ.ย.61)</p>	<p>รัฐธรรมนูญกับสิทธิรักษาพยาบาลถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอบทความ ผศ. ดร.ชัยสุรชัย ธรรมบุษดี อาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ระบุว่า ฐานความคิดของรัฐธรรมนูญนี้วางอยู่บนฐานการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ไม่ได้มองว่าสวัสดิการหรือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นสิทธิของทุกคน โดยยกตัวอย่าง มาตรา 47 เรื่องบริการสาธารณสุขของรัฐ ที่ระบุว่ารัฐพึงจัดให้แก่ “ผู้ยากไร้” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้าที่พัฒนามาตั้งแต่ปี 2544 ที่มีเป้าหมายให้การรักษาพยาบาลกับประชาชนทุกคน โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์สิทธิแสดงความยากจน แม้จะมีข้อถกเถียงว่าในรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 ก็มีถ้อยคำในลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ความพิเศษของรัฐธรรมนูญ 2560 คือการมีคณะกรรมการปฏิรูปและมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่ทำให้การตีความรัฐธรรมนูญมีความเคร่งครัด หากพยายามปรับเปลี่ยนให้เกิดสิทธิถ้วนหน้าที่พัฒนามากขึ้น อาจถูกเหมารวมว่ามีแนวโน้มขัดกับรัฐธรรมนูญ แม้ว่าประชาชนจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดก็ตาม ถือเป็นตัวอย่างหนึ่ง ในการทำลายสิทธิสวัสดิการของประชาชน</p>
<p>ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ (4 มิ.ย.61)</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 ได้ให้บริการผ่านสายด่วน 1330 จำนวน 764,887 ครั้ง เป็นการสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิ 743,456 ครั้ง ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน 4,638 ครั้ง ส่วนใหญ่ร้องเรียนไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กำหนด สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้กว่าร้อยละ 80 ในจำนวนนี้ร้อยละ 75.31 ได้รับการแก้ไขภายในเวลา 25 วัน ส่วนการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ 10,090 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสิทธิเข้าห้อง และให้บริการประสานส่งต่อผู้ป่วยผ่านศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วย อุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน 6,703 ครั้ง นอกจากนี้ ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินงานเชิงรุกด้านการคุ้มครองสิทธิ โดยจัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ 885 แห่ง ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน 146 แห่ง และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 114 แห่ง</p>
<p>ข่าวสด (2มิ.ย.61)</p>	<p>เมจิกสกิน</p> <p>-เสนอข่าว พนักงานสอบสวนนำตัว น.ส.ตรีชฎา ใจสบาย เจ้าของผลิตภัณฑ์ตรีชฎา และ น.ส.ปาจารีย์ วงศ์สมบูรณ์ เจ้าของบริษัทธานีโคเรีย จำกัด ผู้ต้องหาร่วมคดีเมจิก สกิน พร้อมสำนวนการสอบสวน พยานเอกสารหลักฐาน และความเห็นสมควรฟ้องผู้ต้องหารวม 6 ราย มาส่งมอบให้ นายยงยุทธ สิทธิธัญกิจ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร โดยผู้ต้องหาที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343, พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560, พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 ข้อหาพร้อมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่บิดเบือน หรือข้อมูลที่เป็นเท็จทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน, ผลิตเพื่อจำหน่ายเครื่องสำอางปลอม รับจ้างผลิตเครื่องสำอางปลอม ส่วนผู้ต้องหาที่ 5-6 แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกันรับจ้างผลิตเครื่องสำอางโดยไม่แจ้งรายละเอียดเครื่องสำอางตามที่จดแจ้ง, เป็นผู้รับจ้างผลิตฉลากที่มีข้อมูลซึ่งอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอางปลอม โดยอัยการนัดส่งคดีวันที่ 8 มิ.ย. ให้ผู้ต้องหารายงานตัวเพื่อทราบคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ (2มิ.ย.61)</p>	<p>นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้า สะดวกซื้อ พ.ศ. โดยจะเร่งจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม ประกาศใช้ และยังเห็นชอบหลักการการจัดหาเครื่องตรวจระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจเพิ่มอีก 2,624 เครื่อง โดยให้ใช้งบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รอบ 7 เดือน สามารถดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย 27,306 ราย ส่วนสถิติผู้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปีที่ผ่านมามีประมาณ 15.9 ล้านคน กลุ่มอายุ 15-19 ปี ดื่มร้อยละ 13.6 และภาคเหนือมีอัตราการดื่มสูงสุด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด (3 มิ.ย. 61)</p>	<p>ปัญหาการตั้งครุภในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภในวัยรุ่นมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภในวัยรุ่น ดังนี้ 1.ให้ก.ศึกษาธิการจัดการสอบความรู้เรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิต โดยบรรจุในข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐานในแต่ละช่วงชั้นทุกปี 2.เร่งรัดให้คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภวัยรุ่นระดับจังหวัดและกทม. จัดทำแผนปฏิบัติการจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเร่งประชาสัมพันธ์ 3.ให้ ก.มหาดไทยพิจารณาออกกฎกระทรวง เพื่อสนับสนุนและเสริมพลังบทบาทหน้าที่ของ อปท. ให้มีความเข้มแข็งและมั่นใจในการป้องกันและแก้ปัญหการตั้งครุภในวัยรุ่น 4.ให้สธ.เร่งรัดมาตรฐานการให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรของหญิงวัยรุ่นหลังคลอดหรือหลังแท้งในโรงพยาบาล และ 5.ให้สธ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์การตั้งครุภในวัยรุ่น เพื่อการวิเคราะห์และส่งต่อข้อมูลให้ทันต่อสถานการณ์</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก (4 มิ.ย.61)</p>	<p>นโยบายคกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประชุมทางไกลกับผู้ตรวจราชการฯ นพ.สสจ. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทั่วประเทศ ในการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 โดยแนวทางการดำเนินงานใช้หลักการประชารัฐ ดึงทุกภาคส่วนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ขับเคลื่อนโดยยึดหลักการ 4 ข้อ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คือ 1.คิดและทำนอกกรอบ นอกบรรทัดฐานราชการ 2.ทำให้เร็ว ให้เกิดผล จะได้มีกำลังใจทำต่อไป 3.พึ่งตัวเองให้ได้ ทั้งอำเภอ รพ. ดึงชุมชนเข้ามาร่วมพึ่งตัวเอง ให้เกิดความยั่งยืน และ 4.ทำงานแบบปิดทองหลังพระ โดยจากการลงพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ พบว่าการดำเนินงานได้ผลเป็นรูปธรรม</p> <p>ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ 1.โครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2.โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทานทำความดีด้วยหัวใจ 3.โครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เช่น โครงการคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ เป็นต้น 4.สนับสนุนขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้ชุมชนครัวเรือนเข้มแข็ง 5.การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก และเยาวชน เน้นการดูแลสุขภาพส่งเสริมโอกาสในการควบคุมป้องกันโรคมกกว่าการรักษา และ 6.การทำงานเน้นในเรื่องของการพัฒนา ยึดปัญหาของแต่ละพื้นที่ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาอุบัติเหตุ โดยให้พชอ.พิจารณาประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในปี 2561 อย่างน้อย 2 ประเด็น และติดตามประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561</p> <p>ทั้งนี้ ได้ตั้งอนุกรรมการ 3 คณะ เพื่อให้พชอ.ทุกอำเภอขับเคลื่อนงานไปพร้อมกัน ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ มีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 2.คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลและเสริมสร้างพลังการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ มีรองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธาน และ 3.คณะอนุกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ มีผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธาน</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Smart ไทยแลนด์ (2มิ.ย.61)</p> <p>ข่าวสด (2มิ.ย.61)</p>	<p>สุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถิติของรพ.สงฆ์ ปี 2560 พบพระสงฆ์เข้ารับการรักษาด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคเบาหวาน รพ.สงฆ์ได้จัดรูปแบบการดูแลพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคเบาหวาน โดยนำความรู้มาร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในหน่วยงานรพ.สงฆ์แบบครบวงจรโดยทีมสหวิชาชีพ และได้้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสงฆ์ เพื่อขอความคิดเห็นจากพระเถระผู้ใหญ่ได้รับคำแนะนำว่าให้พระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเบาหวานสามารถใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพได้ในขณะออกบิณฑบาต เพื่อป้องกันการเป็นแผลที่เท้าจากการเดินเท้าเปล่าตามที่แพทย์แนะนำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำใช้รสชาติของอาหารเป็นยาช่วยปรับสมดุลร่างกาย รวมถึงอาหารที่จะนำไปถวายพระสงฆ์ในช่วงฤดูฝน ควรเป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ พริกไทย แมงลัก โหระพา กะเพรา ใบมะกรูด ฯลฯ ส่วนยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ควรนำไปถวายพระสงฆ์ในช่วงฤดูฝน 4 ชนิด ได้แก่ 1.ยาปราบชมพูทวีป บรรเทาอาการหวัด ภูมิแพ้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อากาศ 2. ยาชมันชั้น บรรเทาอาการจุกเสียด แน่นเฟ้อ 3. ยาหอม บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด และ 4. ยาฟ้าทลายโจร ใช้เมื่อเริ่มมีอาการหวัดหรือเจ็บคอ</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (4 มิ.ย. 61)</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ที่สธ.ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังในประเทศ หลังการแพร่ระบาดในอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 14 ราย และไวรัสชนิดนี้ยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกัน ยืนยันว่า ในไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา แต่มีโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้ามา จึงควรป้องกันตนเองไว้ก่อน โดนเชื้อไวรัสซิกายังอยู่ในมูลและปัสสาวะของค้างคาวกินผลไม้ แพร่เชื้อต่อไปยังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ เช่น หมู ม้า แพะ รวมถึงคนผ่านการสัมผัสและสารคัดหลั่ง ผู้ที่เป็นโรคมักมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 70% ทั้งนี้ ค้างคาวผลไม้ที่พบในไทยคล้ายคลึงกับที่อินเดีย จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับค้างคาวและสัตว์พาหะนำโรคต่าง ๆ ในระยะใกล้ชิด รวมถึงหลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้ที่อาจปนเปื้อนน้ำลาย มูลสัตว์ หรือปัสสาวะของค้างคาวกินผลไม้ ไม่รับประทานผลไม้ที่ตกอยู่กับพื้น โดยเฉพาะที่มีรอยกัดแทะ และห้ามรับประทานเนื้อค้างคาวโดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>ข่าวสด (3 มิ.ย. 61)</p>	<p>วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รมว.สธ. และปลัด สธ. มีนโยบายที่จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ 2. เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7.ผู้ที่มีโรคอ้วน (น้ำหนัก >100 กก. หรือ BMI >35 กก./ตร.ม.) เน้นในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี เพราะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตสูงกว่าคนปกติ 6 เท่า เริ่มให้บริการ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2561 ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านฟรี</p>
<p>มติชน (2 มิ.ย. 61)</p>	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2561 ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะฝนตกทุกเดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 พ.ค. มีผู้ป่วย 13,164 ราย เสียชีวิต 19 ราย เฉพาะตั้งแต่เดือนเม.ย.เป็นต้นมา พบอัตราผู้ป่วยสูงเกินค่ากลางของอัตราป่วยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อเข้าหน้าฝนเต็มรูปแบบ คาดว่าจะมีผู้ป่วยมากถึงเดือนละ 1 หมื่นราย ในทุกภูมิภาค ที่สำคัญ ในจำนวนผู้เสียชีวิต 19 ราย เป็นเด็กโต ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ถึง 12 ราย แบ่งเป็น คนอ้วน 7 ราย ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3 ราย โลหิตจาง 3 ราย สูงอายุ 4 ราย และเด็กโต 2 ราย เสียชีวิตด้วยภาวะที่ค่อนข้างรุนแรง คือ ช็อก อวัยวะล้มเหลว ภายใน 7-8 วัน เพราะมาพบแพทย์ช้า หรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกช้า ดังนั้น หากมีไข้สูง 2 วันแล้วไข้ไม่ลด ให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกและรีบไปพบแพทย์ อย่าซื้อยากินเองโดยเฉพาะยา กลุ่มเอ็นเสด ไอบูโพรเฟน จะทำให้เกิดภาวะเลือดออกเฉาะที่ใด ส่วนแพทย์หากพบผู้ป่วยลักษณะนี้ให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกและตรวจอย่างละเอียด โรคนี้เกิดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อาการที่รุนแรงมักพบในการติดเชื้อครั้งที่ 2</p>
<p>ไทยรัฐ (3 มิ.ย. 61)</p>	<p>เชื้ออีโคไล</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสออกคำสั่งทั่วประเทศระงับการขายชีสชนิด "เรอโบลซง" ซึ่งทำจากนมวัวดิบที่ผลิตในภูมิภาคเทือกเขาแอลป์ หลังตรวจพบการแพร่ระบาดของเชื้ออีโคไล 026 ในกลุ่มเด็กวัยแรกเกิดที่รับประทานชีสดังกล่าว และมีเด็ก 1 รายเสียชีวิต ด้าน ซีดีซี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ออีโคไลในผักกาดโรเมน ที่นิยมทำเป็นสลัด ตั้งแต่ 16 พ.ค.ที่ ผ่านมา มีผู้ติดเชื้ออีโคไล 197 คน เสียชีวิตแล้ว 5 คน โดยมีผู้ติดเชื้อ 89 คนที่ต้องเข้ารับการรักษาในรพ. และอีก 26 คนเกิดภาวะไตวาย และยังพบด้วยว่าผู้ติดเชื้อบางรายไม่ได้รับประทานผักกาดโรเมนแต่ติดเชื้อมาจากการสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้ออีโคไล</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยจะแบ่งการดูแลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.การดูแลอาหารปลอดภัยภายในและภายนอกประเทศ โดย ออย. หากมีผักผลไม้หรืออาหารใดที่พบเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวจะสั่งระงับลดการผลิตที่ทำการจัดแจ้งอาหารประเภทนั้น ๆ และมีการสั่งให้ด่านอาหารและยาตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วย 2.การเฝ้าระวังโรค โดยกรมควบคุมโรค จะเฝ้าระวังทั้งใน รพ.รัฐและ</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
	เอกชน มีระบบดูแลการเจ็บป่วยทั้งในชุมชนและในรพ. หากพบการเจ็บป่วยต้องสงสัยจะมีทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วคอยตรวจสอบเฝ้าระวัง และยังมีทีมสำนักโรคติดต่อทั่วไปและสำนักระบาดวิทยาควบคุมดูแลและประสานงานต่างประเทศด้วย ล่าสุดยังไม่พบโรคแต่อย่างใด
เดลินิวส์ (3 มิ.ย. 61)	<p>ชุดตรวจโรคท้องร่วง</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ได้วิจัยพัฒนาชุดตรวจโดยการหาสารพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกลุ่มอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษในตัวอย่างน้ำและอาหาร ได้แก่ ชุดทดสอบ V6-probe screening ซึ่งช่วยลดปริมาณการตรวจสอบตัวอย่างในเบื้องต้น กรณีที่ต้องการตรวจเชื้อหลายชนิดในตัวอย่างเดียว ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการตรวจ ทำให้สามารถลดระยะเวลาการทดสอบเพื่อทราบเชื้อ จากเดิมที่ใช้การเพาะเชื้อ 7-10 วัน เหลือเพียงแค่ 3-4 วัน</p>
สยามรัฐ (4 มิ.ย.61)	<p>ขยะอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สารพิษในขยะอิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยผ่านการหายใจ การกิน และสัมผัสทางผิวหนัง กรมอนามัยเป็นอีกหน่วยงานที่แก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการในการควบคุมและกำกับดูแลมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้อยู่ในภาวะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม การป้องกันขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำได้โดยนำเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากปริมาณขยะ</p>
เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน (3 มิ.ย. 61)	<p>อาหารกลางวันนักเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการโภชนาการ ที่ปรึกษากรมอนามัย กล่าวถึงกรณีคลิปเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล รร.บ้านท่าใหม่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี กำลังกินอาหารกลางวันของโรงเรียนซึ่งเป็นเพียงเส้นขนมจีนเปล่า คลุกน้ำปลา ว่า ไม่ควรทำให้เด็กกิน คุณภาพอาหารกลางวันที่ดีคือ ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ มีผักทุกมื้อ มีไข่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ฟอง มีตับหรือเลือดสัตว์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจัดผลไม้เป็นอาหารว่างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ที่เหลือเป็นขนมที่หวานน้อย ซึ่งบอาหารกลางวัน 20 บาท/คน/วัน เพียงพอที่จะทำอาหารกลางวันคุณภาพ พร้อมทั้งขอให้สทง.กำระเบียบการประมวลที่กำหนดคุณสมบัติคนทำอาหารสูง</p>
มติชน (4มิ.ย.61)	<p>โรคพฤติกรรมก้าวร้าว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัญหาที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นขณะนี้คือ ความก้าวร้าว เกร รุนแรง จัดเป็นโรคทางพฤติกรรมชนิดหนึ่ง เรียกว่า โรคพฤติกรรมเกรี้ยวกร้าว (conduct disorder) คาดว่ามีประมาณ 1.5 แสนคนทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นชาย ต้องได้รับการกล่อมเกล่าบำบัดรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเล็กจะช่วยให้ดีขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพื้นฐานของเด็กที่เป็นเด็กเลี้ยงยาก เจ้าอารมณ์ หรืออาจเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง เช่น เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น โรคออทิสติก โรคซึมเศร้า และสมองพิการ แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวและการเลี้ยงดู โดยการเลี้ยงดูที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว 7 รูปแบบ ได้แก่ 1.เลี้ยงแบบทอดทิ้งไม่เอาใจใส่ดูแล 2.ใช้วิธีลงโทษเด็กรุนแรง 3.เลี้ยงแบบตามใจเด็ก 4.ครอบครัวทะเลาะวิวาท ด่าทอตบตีให้เด็กเห็นบ่อยๆ 5.ชอบแหย่เด็กให้โมโห 6.เลี้ยงแบบขาดการจัดระเบียบวินัยความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน 7.ให้ท้ายเมื่อเด็กทำผิด</p>
สยามรัฐ (4มิ.ย.61)	<p>วิธีฝึกสมาธิ</p> <p>-เสนอสุก๊อป นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำคนไทยฝึกสมาธิลดความว้าวุ่นใจโดยใช้เทคนิค 3 ชั้น วันละ 10-30 นาที ติดต่อกัน 2 เดือน คือ 1.ฝึกจับลมหายใจเข้าออก 2.ฝึกการจัดการความคิดที่เข้ามาสอดแทรก 3.ฝึกจัดการกับความง่วง โดยการฝึกทำสมาธิเป็นประจำจะช่วยเพิ่มระดับของสารสื่อประสาทเซโรโทนิน ยับยั้งการทำงานของสมองส่วนกลางที่ทำหน้าที่สร้างอารมณ์ด้านลบ ช่วยระบบไหลเวียนเลือดและการเผาผลาญอาหาร ในหญิงตั้งครรภ์จะทำให้ลูกได้รับอิทธิพลความสงบไปด้วย ควรทำสมาธิหลังตื่นนอนใหม่ ๆ เพราะร่างกายยังสดชื่น</p>
มติชน (4 มิ.ย.61)	<p>ข้อมูลเท็จทางสื่อโซเชียล</p> <p>-เสนอข่าว นายสมฤทธิ ชิวเกรียงไกร หรือเฮียกวง อายุ 76 ปี เผยแพร่ข้อความว่าได้หลงเชื่อข้อมูลสูตรสมุนไพรบำรุงร่างกายที่ส่งต่อทางไลน์ จนทำให้เกือบเป็นอัมพฤกษ์ โดยทำน้ำกระชายปั่นผสมน้ำผึ้งและน้ำมะนาว ต้มตอน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เข้าและเย็น 2 จอกทุกวันเป็นเวลา 10 วัน หลังจากนั้นเริ่มแขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ร่างกายซีกขวามืดปกติคล้ายอัมพฤกษ์ ต้องไปพบแพทย์นอนรพ. 6 วัน ผลเอกซเรย์พบว่าเลือดหนีตไปเลี้ยงก้านสมองไม่ทัน และก่อนหน้านั้นเคยซื้อข้อมูลทางไลน์ เช่น ทำนวดแก้นิ้วชา การแช่นมบั้งผสมน้ำส้มสายชูและประคบที่มือ ซึ่งทำแล้วไม่ดีขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า สมุนไพรต่างๆ การรับประทานต้องอยู่ภายใต้การแนะนำของแพทย์และแพทย์แผนไทย ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียไม่ต้องเสมอไป ยิ่งผู้สูงอายุยิ่งต้องระวัง สามารถโทรมาปรึกษากรมา ได้ที่ 0-2591-7007</p>
<p>มติชน เว็บไซต์ thaich8.com (3 มิ.ย. 61)</p>	<p>ยาหมอแสง</p> <p>-เสนอข่าว ที่หน้าบ้านนายแสงชัย แผลศัตรุกระดูก ถ.สายปราจีนบุรี-บ้านสร้าง ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี มีพระภิกษุสงฆ์และผู้ป่วยนับหมื่นคนมาเข้าแถวรอรับสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง ทั้งผู้ป่วยเก่าใหม่ต่างบอกว่าเชื่อมั่นว่ากินแล้วมีโอกาสหาย แม้จะมีผลวิจัยจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่แจ้งว่าไม่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้</p>
<p>มติชน (4 มิ.ย.61)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ 3 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ และรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรค หลังพบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอีก 1 ตัว เจ้าหน้าที่เร่งทำการฉีดวัคซีนสุนัข แมว กว่า 500 ตัว ให้แล้วเสร็จ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามประกาศเว้นแต่ได้รับอนุญาต พร้อมขอให้เจ้าของนำสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือรพ.สัตว์</p>
<p>ไทยรัฐ (2มิ.ย.61)</p>	<p>โรคตาแดง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมิต ประสันนาการ นพ.สจ.อุตรธานี กล่าวเตือน โรคตาแดงเกิดจากเชื้อไวรัสหรืออาจเกิดจากแบคทีเรีย ติดต่อกันโดยการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย โรคจะหายเองได้ใน 1-2 สัปดาห์ แต่ถ้าดูแลไม่ดีอาจเกิดอาการแทรกซ้อน เมื่อสงสัยว่าเป็นโรคตาแดง ควรพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำ แยกห้องนอนกับผู้อื่นและไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการเผชิญแดดลมและฝุ่นนอกบ้าน งดใส่คอนแทกเลนส์จนกว่าตาจะหายอีกเสบ ถ้ามีอาการปวดตารุนแรง ตาพร่า ตามัว แขนขาเป็นอัมพาต หรืออาการตาแดงไม่ทุเลาใน 1 สัปดาห์ ควรไปพบแพทย์ทันที</p>
<p>มติชน (3 มิ.ย. 61)</p>	<p>เร่งสำรวจเขื่อนอุบลรัตน์ปนเปื้อน</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีปัญหาสารเคมีตกค้างใน จ.หนองบัวลำภู ล่าสุด นางพวงรัตน์ ขจิตวิษยานุกุล ผอ.สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ม.นเรศวร พร้อมทีมเจ้าหน้าที่วิจัย สสอ.โนนสัง สสจ.หนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ทหาร เข้าเก็บตัวอย่างของดิน ตะกอนดิน และน้ำ ที่อยู่ในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น รวมทั้งเก็บปลา หอย สัตว์น้ำจากหมู่บ้านที่ทำการประมง โดยเก็บตัวอย่างทั้งในบริเวณแหล่งต้นน้ำที่ไม่มีมีการปนเปื้อนสารเคมี บริเวณกลางเขื่อนและบริเวณหน้าเขื่อน เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน โดยจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1 เดือน จากนั้นจะมีการสรุปผลให้กับ จ.หนองบัวลำภู</p>
<p>เพจ Drama-addict (4มิ.ย.61)</p>	<p>ปัญหาแพทย์ทำงานหนัก</p> <p>-โพสต์ว่า พยาบาล รพท.แห่งหนึ่งใน 3 จังหวัดภาคใต้ ให้ข้อมูลว่า กำลังประสบปัญหาขาดแพทย์ศัลยกรรม ต้องขอให้ส่วนกลางช่วยเหลือ โดยมีอาจารย์แพทย์ท่านเดียวเท่านั้นที่ลงมาช่วย ซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจและเพิ่งได้รับการผ่าตัดเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ต้องรับการผ่าตัดทั้งรพ. แม้จะมีแพทย์อื่นเทิร์นมาช่วย แต่ปริมาณคนไข้มีจำนวนมาก หากอาจารย์ท่านนี้ป่วย ก็ต้องส่งตัวผู้ป่วยไปผ่าตัดที่รพ.อื่นที่ไกลกว่ามาก เราไม่ควรปล่อยให้คนแบบนี้ทำงานจนตายคา รพ.</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (4มิ.ย.61)</p>	<p>คลินิกบรอยส์</p> <p>-เสนอข่าว เพจห้องสืบสวยสยอง โพสต์เรื่องการลบรอยสักของคลินิกแห่งหนึ่งย่านห้างพารามอินทรา ผู้เสียหายใช้บริการเลเซอร์ 4 ครั้ง เสียเงิน 20,000 บาท แต่เป็นแผลอักเสบติดเชื้อ คลินิกแพทย์ผิวหนังหลายแห่งไม่รับรักษา และบอกตรงกันว่าเกิดจากเลเซอร์ใช้พลังงานสูงไปและอุปกรณ์ไม่สะอาด ผู้เสียหายจึงทำหนังสือร้องเรียนเรียกค่าเสียหายไปที่คลินิกบรอยส์ ได้รับคำตอบว่าดูแลแผลไม่ดีและกินของแสลง นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายจากคลินิกนี้ที่มีอาการคล้ายกันถึง 4 รายแจ้งมาที่เพจด้วย</p>
	<p>แอบอ้างโลโก้ สธ.ขายสินค้า</p>

